

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2556)

วิธีที่ขอ	ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งระดับถัดไปที่ขอ	เวลา	ผลการสอน	ผลงานทางวิชาการ	คุณภาพผลงาน	เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอ
โดยวิธีปกติ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	<p>1) วุฒิ ป.ตรี ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ</p> <p>2) วุฒิ ป.โท ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ</p> <p>3) วุฒิ ป.เอก ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี</p> <p>กรณีที่อาจารย์ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง</p>	<p>1) มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2) มีความ ชำนาญ ในการสอน (จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการสอน)</p> <p>3) เสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนที่มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการสอนที่คณะแต่งตั้ง</p> <p>ในกรณีที่ผู้ชื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ทำการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน ให้ผู้เสนอขอจัดทำเอกสารประกอบการสอนตามหัวข้อในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ตนเองมีภาระงานสอนมากที่สุด หรือเป็นรายวิชาที่ตนเองมีความรับผิดชอบมากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ ที่เหลือ ให้ผู้เสนอขอจัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาที่สอนพอสังเขป ให้ครบทุกหัวข้อที่สอน</p>	<p>1) ผลงานวิจัย หรือ</p> <p>2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ</p> <p>3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ</p> <p>4) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ</p>	ดี	<p>(1) แบบฟอร์ม 1 ชุด ได้แก่</p> <p>1) ก.พ.อ.03 (แบบคำขอ)</p> <p>2) หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>(2) ผลงานการสอน 3 ชุด ได้แก่</p> <p>1) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน 6 ภาคการศึกษา ย้อนหลัง ไม่นับภาคการศึกษาที่ยื่นขอ (กรณีสอนหลายวิชา และแต่ละวิชา มีผู้สอนร่วมกันหลายคน ให้จัดทำเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอนตามหัวข้อในรายวิชาหนึ่งที่มีภาระงานสอนมากที่สุด หรือเป็นรายวิชาที่ตนมีความรับผิดชอบในการสอนมากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ ที่เหลือให้จัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาที่สอนพอสังเขป ให้ครบทุกหัวข้อที่สอน โดยไม่ต้องจัดทำเป็นเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนที่สมบูรณ์)</p> <p>2) หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น แผนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน เกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน</p>
โดยวิธีปกติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี	<p>1) มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2) มีความ ชำนาญพิเศษ ในการสอน (จากผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการสอน)</p> <p>3) เสนอเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนที่มีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการสอนที่คณะแต่งตั้ง</p> <p>ในกรณีที่ผู้ชื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ทำการสอนหลายวิชา ซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคน ให้ผู้เสนอขอจัดทำเอกสารคำสอนตามหัวข้อในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ตนเองมีภาระงานสอนมากที่สุด หรือเป็นรายวิชาที่ตนเองมีความรับผิดชอบมากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ ที่เหลือ ให้ผู้เสนอขอจัดทำเอกสารสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาที่สอนพอสังเขป ให้ครบทุกหัวข้อที่สอน</p>	<p>1)</p> <p>1.1) ผลงานวิจัย หรือ</p> <p>1.2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ</p> <p>1.3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น</p>	ดี	<p>3) หลักฐานทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินการสอน</p> <p>4) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(3) ผลงานทางวิชาการ 6 ชุด ได้แก่</p> <p>1) ผลงานทางวิชาการ (กรณีเป็นผลงานวิจัย ให้แนบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องละ 1 เล่ม ด้วย)</p>

วิธีที่ขอ	ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งระดับถัดไปที่ขอ	เวลา	ผลการสอน	ผลงานทางวิชาการ	คุณภาพผลงาน	เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอฯ
					และ 2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หรือหนังสือ หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการที่เสนอ ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยใช้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วย		2) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (กรณีผู้มีส่วนร่วมในผลงานมากกว่า 1 คน) 3) แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดยวิธีปกติ	รองศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์	ดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รศ. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี	1) มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 2) มีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการสอนที่คณะแต่งตั้ง (ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ)	วิธีที่ 1 1) 1.1) ผลงานวิจัย หรือ 1.2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 1.3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น และ 2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตำรา หนังสือ	ดีมาก	4) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ
					วิธีที่ 2 1) ผลงานวิจัย หรือ 2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 4) ผลงานแต่งตำราหรือเรียบเรียงตำรา หนังสือ หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการที่เสนอ ต้องไม่ซ้ำกับที่เคยใช้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ด้วย	ดีเด่น	
โดยวิธีพิเศษ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์		เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ	เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ	ดีมาก	
		ศาสตราจารย์		เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ	เช่นเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ <u>ขอได้เฉพาะวิธีที่ 1</u> เท่านั้น	ดีเด่น	
			หมายเหตุ 1. การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งวิชาการ จะไม่นับรวมระยะเวลาในการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือถูกยืมตัวไปปฏิบัติราชการอย่างอื่นเต็มเวลาโดยไม่มีชั่วโมงสอน 2. ไม่อนุมัติให้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม		หมายเหตุ 1. ผลงานวิจัย ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 2. ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกตำแหน่ง ต้องได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด 3. ผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกตำแหน่ง ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใด กรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้		

วิธีที่ขอ	ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งระดับถัดไปที่ขอ	เวลา	ผลการสอน	ผลงานทางวิชาการ	คุณภาพผลงาน	เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอฯ
						1) สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชน หรือสังคม ให้มีความเข้มแข็ง 5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ	
				ที่มา : 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2555 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556			